

PHẦN ĐẦU ĐẠT MỨC CAO NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 9 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi khá

quan; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tuy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng nhưng đã chuyển biến tích cực hơn. Kinh nghiệm thực tiễn của Chính phủ với các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 9 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi khá

tục chuyển biến. Đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tổng vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quy hoạch được đẩy mạnh, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân được chú trọng thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã giải quyết tốt các công việc được giao. Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân

của kết quả đạt được, của tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển của ngành, địa phương, lĩnh vực. Nhấn mạnh thời cơ và các khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, tiến tới hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc

gia; tập trung vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Chủ trọng tận dụng thời cơ, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nhất là chuyển đổi số. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Chủ trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kỳ họp Quốc hội sắp tới bảo đảm chất lượng, tiến độ.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRẦN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

của ban chấp hành họ Trần Việt Nam các cấp; phối hợp chặt chẽ với các dòng họ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 29 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội họ Trần Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động của địa phương, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền ngay từ cơ sở; đồng thời, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, sống có ích, là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

HỖN ĐỘ HUYỆN QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề quan trọng sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp cho đoàn viên

Sáng ngày 1/10, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ Việt Nam - rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai". Tại ngày hội, gần 500 học sinh khối lớp 9 của Trường THCS Trần Phú và một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được nghe chia sẻ của chuyên gia tâm lý và khám phá và tìm hiểu bản thân; tổ chức hoạt động tại các phòng ngành nghề; nghe các điển hình chia sẻ định hướng, hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên và trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động hữu ích đối với học sinh, giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai, từ đó quyết tâm học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.

HỒNG QUÂN



Trải nghiệm hoạt động tại phòng ngành nghề.

Kiểm soát, ngăn chặn trực lợi khi thuốc điều trị đau mắt đỏ khan hiếm

Trước sự gia tăng số ca đau mắt đỏ, thay vì đến cơ sở y tế để khám, chỉ định điều trị, nhiều người truyền tai nhau tự tìm mua một số loại thuốc khiến mặt hàng điều trị bệnh khan hiếm, nhất là thuốc Tobrex ngoại. Tại một số hiệu thuốc có thời điểm thuốc này "cháy hàng".

Khan hiếm một số thuốc nhỏ mắt ngoại

Người nhà bị đau mắt đỏ, thấy mọi người truyền tai nhau mua thuốc Tobrex ngoại tra nhanh khỏi, chị Lê Thị Thảo (Vũ Thư) đã tìm đến một số hiệu thuốc để mua. Tuy nhiên, khi đến một số hiệu thuốc hỏi, nhân viên quầy thuốc đều thông báo hết hàng hoặc hàng này đang khan hiếm chưa có, giá nhập lại cao.

Qua khảo sát của phóng viên tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Thái Bình, thị trấn Vũ Thư vào chiều ngày 28/9, khi được hỏi về thuốc Tobrex ngoại, nhân viên các quầy thuốc đều lắc đầu không có và chia sẻ rằng thuốc đang "cháy hàng", giá cao hơn so với thời điểm trước nhưng cũng không có để nhập, đồng thời tư vấn một số loại thuốc khác có công dụng tương tự để phòng, điều trị bệnh. Theo chia sẻ của nhân viên một nhà thuốc trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình): Nhà thuốc cũng vừa về được một số loại thuốc kháng sinh của Mỹ, nước dưỡng mắt, nước muối nếu không mua nhanh cũng hết hàng.

Tại một quầy thuốc ở thị trấn Vũ Thư, nhân viên quầy thuốc cho biết: Không còn thuốc Tobrex ngoại từ nhiều ngày nay. Giá loại thuốc này trước kia nhà thuốc bán hơn 40.000 đồng nhưng giờ cũng không còn hàng.



Người dân nên đến cơ sở y tế để khám, điều trị, không tự ý mua thuốc theo chia sẻ trên mạng xã hội khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nhu cầu tăng cao, việc khan hiếm thuốc là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng lo là nhiều người chưa hiểu hết công dụng của thuốc, chỉ nghe theo thông tin truyền miệng hoặc xem trên mạng xã hội mà đã tìm mua. Tobrex là loại thuốc kháng sinh, được chỉ định điều trị các bệnh nhiễm trùng ngoài nhãn cầu và thành phần phụ của mắt gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm, trong khi đó đau mắt

đỏ chủ yếu do virus và vi khuẩn. Đỏ mắt cũng có nhiều nguyên nhân, có thể là do viêm giác mạc, viêm loét giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn. Do đó, khi có các triệu chứng đỏ mắt, người dân cần đến cơ sở y tế để khám, điều trị, tránh tình trạng tự ý dùng thuốc mà trị các bệnh nhiễm trùng ngoài nhãn cầu và thành phần phụ của mắt gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm, trong khi đó đau mắt

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị đau mắt đỏ

Ông Nguyễn Thanh Bách, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế cho biết: Để bảo đảm việc cung ứng thuốc và kiểm soát giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ, mới đây, Sở Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở y tế, phòng y tế huyện, thành phố và các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Y tế

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi
Có hiệu lực từ ngày 1/10, Nghị định số 60/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, Nghị định quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm:
+ Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất;
+ Ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở

bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 5/10/2023. Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm

vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng ở nơi có cảng hàng không, sân bay và các công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng theo quy định

của Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không. Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức...

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Có hiệu lực từ ngày 1/10, Thông tư số 12/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Tổ chức thu phí là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao thực hiện các công việc thu phí và số y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các công việc thu phí.

Từ ngày 16/10/2023, tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 16/10/2023, người nộp phí trong lĩnh vực y tế là tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc thẩm định, gồm: thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn trong gia dụng và y tế; thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế; thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế.

án phạt tù có hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Về mức vốn cho vay, Quyết định quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Từ ngày 22/10, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật

Theo Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật. (theo chinhphu.vn)